



ประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์)

ตามที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้นำรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ โดยการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์) และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้มีประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้ทราบว่า

๑. การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ในครั้งนี้จะมีอายุบัญชีเท่ากับระยะเวลาของอายุบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ของสำนักงานศาลปกครอง ตามประกาศสำนักงานศาลปกครอง ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันที่มีประกาศสำนักงานศาลปกครอง ดังกล่าว

๒. ผู้ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศฯ นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรตามประกาศฯ ฉบับนี้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการเลือกสรร

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในวันและเวลาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวันและเวลาที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญกำหนด

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้ผ่านการเลือกสรรรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรก็ไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

๔. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ยังไม่ได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้อยู่ เมื่อมีอัตราว่างเพิ่มเติมในภายหลัง สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจะเรียกใช้บัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปตามประกาศฯ ฉบับนี้

๕. สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอให้ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญฯ ในลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงาน ศาลรัฐธรรมนูญและเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเชวานะ ไตรมาศ)

เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

แนบท้ายประกาศสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ  
ตำแหน่งพนักงานบริการ (ทำหน้าที่ขับรถยนต์)

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ	สกุล
๑	๕๐๐๒	นาย กริต	จันทร์
๒	๕๐๐๔	นาย อัฐพล	นวลปลอด
๓	๕๐๐๑	นาย อัครพงศ์	ไข่มทอง
๔	๕๐๐๓	นาย วีระยุทธ	ภักดี

\*\*\*\*\*

ทนาย/ ๖๑๗๗